

CHƯƠNG TRÌNH SAMSUNG DISCOVERY 2019

DÀNH CHO SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC THÁNG 6/2019 VÀ THÁNG 12/2019

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2019

Kính gửi: Khoa Điện - Điện tử
Trường Đại học Giao thông Vận tải



Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển ĐTDD Samsung Việt Nam (SVMC) xin gửi lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe tới Quý Thầy/Cô và các bạn sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Samsung và các Trường Đại học/Học viện lớn toàn miền Bắc, chúng tôi xin được gửi tới Quý Thầy/Cô chương trình “*Samsung Discovery 2019*” với những nội dung như sau:

Với mục đích kết hợp với những giờ học lý thuyết, chuyến tham quan nhà máy Samsung được coi là một hoạt động ngoại khóa bổ ích và thú vị giúp các bạn sinh viên có thêm những trải nghiệm thực tế ngoài sách vở và có cái nhìn cận cảnh hơn về môi trường làm việc thực tế trong tương lai. Khi tham gia chương trình các bạn sinh viên sẽ:

- Có cơ hội được tận mắt chứng kiến quy trình sản xuất những mẫu điện thoại thông minh của Samsung tại nhà máy hiện đại và khép kín bậc nhất trên Thế giới.

- Được tìm hiểu về môi trường và văn hóa làm việc tại Samsung, vốn được xem là doanh nghiệp Hàn Quốc thành công nhất tại Việt Nam. Qua đó, các bạn sinh viên có thể hiểu hơn về cách mà Samsung đào tạo và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

- Được khám phá những trải nghiệm độc đáo và khác biệt chưa từng có tại nhà máy sản xuất điện thoại di động kiểu mẫu của Samsung: Tham quan dây chuyền sản xuất điện thoại, tham quan khu vực văn phòng, khu vực trung tâm phát triển nhân tài và ăn trưa tại khu vực nhà ăn.

- Đặc biệt mỗi Sinh viên tham dự đều sẽ nhận được những phần quà rất giá trị của Samsung

Thời gian diễn ra chương trình: **Thứ Sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2019**

Số lượng sinh viên: **20 sinh viên**

Đối tượng: **Sinh viên tốt nghiệp vào tháng 6/2019 hoặc tháng 12/2019**

Lịch trình tham quan (dự kiến)

Thời gian	Nội dung
6:45 – 8:30	Xe Samsung đón tại Trường và đưa sinh viên đi tham quan nhà máy Samsung
8:30 – 9:30	Giới thiệu về nhà máy Samsung tại Việt Nam và Trung tâm SVMC

Thời gian	Nội dung
9:30 – 10:00	Phiên hỏi đáp và giao lưu với đại diện Samsung
10:00 - 11:30	Tham quan dây chuyền sản xuất tại nhà máy
11:30 – 12:30	Ăn trưa tại nhà máy
12:30 – 13:30	Tham quan Ký túc xá, tặng quà, đưa sinh viên về trường

Chương trình “**Samsung Discovery 2019**” sẽ là cơ hội quý giá để các bạn sinh viên có thể học hỏi và trải nghiệm môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và hiện đại tại nhà máy Samsung Việt Nam.

Để chương trình diễn ra được hiệu quả, Trung tâm SVMC kính đề nghị Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học Giao thông Vận tải vui lòng đề cử sinh viên tham gia chương trình và gửi danh sách sinh viên theo form đính kèm tới: thao.dtd@samsung.com trước **17:00 ngày 5 tháng 4 năm 2019**.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Ms. Đinh Thị Diệu Thảo (✉ thao.dtd@samsung.com - ☎ 0888.99.00.85)

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý khoa và Quý thầy cô giáo!

T/M Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển ĐTDD Samsung Việt Nam



Mr. Kim Kyunghak

Giám đốc Nhân sự